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รายการคนืความสขุใหคนในชาต ิ
ออกอากาศทางโทรทศันรวมการเฉพาะกจิแหงประเทศไทย 

วนัศกุรที ่6 มถินุายน 2557 เวลา 21.30 น. 
---------------------------------------- 

          สวัสดีครับพี่นองประชาชนคนไทย ในทุกระดับ ไมวาจะเปนใน
สวนของขาราชการ พลเรือน ตํารวจ ทหาร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และคนไทยอ่ืน ๆ ทุกพวก ทุกเหลา ทุกกลุม  ที่ไดชวยกันรวมมือกันใน
การขับเคลื่อนประเทศของเรา รวมกับคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ
(คสช.) ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปนตนมา 
          ในสวนของการเขาควบคุมอํานาจของ คสช. ในปจจุบันน้ัน 
อยากจะกราบเรียนใหทราบวา มีเหตุผลและความจําเปน สําคัญที่สุดคือ
เราเคารพในกระบวนการประชาธิปไตย  การท่ีเราเขามาดําเนินการใน
ขณะน้ีน้ัน เน่ืองมาจากวา เรามองแลววา การบริหารราชการแผนดนิใน 3 
สวน คือ  บริหาร นิติ บัญญัติ  และตุลาการ กําลังจะถูกทําลายลง 
เพราะฉะน้ันเราจําเปนตองรักษาประชาธิปไตยน้ีไวใหได เราเขามาเพื่อ
สรางความเขมแข็งเหมือนกับเราเขามาเติมอิฐ เติมหิน เติมคอนกรีต เติม
เหล็ก เขาไป  ใหกับส่ิงที่กําลังจะพังลงมานั้น ไดกอราง    สรางตัวขึ้นมา
ใหม เพื่อเขาไปสูการเปนประชาธิปไตย โดยสมบูรณ เหมือนกับที่ทุกคน
ตองการ  
          ในสวนของการที่จะลมสลายน้ันคืออยางไร  คือในสวนของ
ขาราชการที่มีความเกี่ยวพันเช่ือมโยงกันในการทํางาน ไมวาจะเปนฝาย
การเมือง ฝายขาราชการ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตาง ๆ  
น้ัน         มีความขัดแยงกัน มีความกาวกายในการทํางานซึ่งกันและกัน  
ซึ่งเปนปญหาเปนอยางมาก ทําใหเกิดการไมเคารพกฎหมาย กฎหมาย
ป ก ติ ใ ช ง า น ไ ม ไ ด  จ น ก ร ะ ทั่ ง ต อ ง ใ ช ก ฎ ห ม า ย พิ เ ศ ษ ม า ตั้ ง แ ต
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง (พ.ร.บ.)  พระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน (พ.ร.ก.) และกฎอัยการศึก การ
ปฎิบัติหนาที่ขององคกรอิสระมีปญหา  กระบวนการยุติธรรมในทุกภาค
สวน  ไมวาจะเปนเจาหนาที่ตํารวจ อัยการ ศาล  มีปญหาทั้งส้ิน ขาดความ
เช่ือม่ัน ความเช่ือถือจากประชาชนทุกพวกทุกฝาย ประชาชนหลายสวน 
หลายฝายไมมีการเคารพกฎหมาย ทําอะไรก็ตามน้ันไมเกรงกลัว
เจาหนาที่ โดยอางถึงสาเหตุแหงความขัดแยง  การแกปญหานั้นเราทํา
ไมไดเลย   
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สังคมในวันน้ีก็เปนสังคมที่ไมมีคุณธรรมมากนัก ผมจะไมไปพูดถึงที่
ดีอยูแลว ผมจะพูดถึงส่ิงที่เสียหาย     อยูในปจจุบัน ฉะน้ันส่ิงเหลาน้ี ถา
เรามีสังคมที่ไมมีคุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมมีการปกครอง บริหาร
ราชการ           ในบานเมืองไปในลักษณะที่มีธรรมาภิบาล บานเมืองเรา
จะไปขางหนาไมได การปกครองนั้นจําเปนตองใช         ธรรมาภิบาล
เหมือนเชนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกระทําตอแผนดินน้ี ตอ
ประชาชนคนไทยมาอยางตอเน่ืองและยาวนาน  
          การเขาครอบงําขาราชการ และระบบอ่ืน ๆ ในประเทศน้ี  ถูก
ครอบงําโดยหลายพวก หลายฝาย         ทุกวิถีทางทั้งบุคคล ทั้งพรรค
การเมือง โครงการประชานิยมตาง ๆ มีผลกระทบทั้งส้ิน แมกระทั่งการ
ออกกฎหมาย การจัดทํากฎหมายใหมก็มีปญหาทั้งหมด เพราะติด
กระบวนการตาง ๆ ที่มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง        มีความกาวกายใน
ระบบแตละระบบ สวนที่ดีก็มีอยู ผมพูดสวนที่ไมดี สวนที่เปนปญหา การ
กระทําดังกลาวน้ัน สงผลใหเกิดความขัดแยงในหลายระดับดวยกัน ทั้งใน
ภาคประชาชน และในสวนของเศรษฐกิจสังคม ความสัมพันธตางประเทศ 
เราขาดความเช่ือม่ัน ความเคารพนับถือ  ทําใหเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของ
ประเทศไทยของเราน้ัน  ไมไดรับความเช่ือม่ันจากตางประเทศเทาที่ควร  
วันน้ีเราเขาใจวาสังคมโลกเปนสังคมแหงประชาธิปไตย ถามวาเราพรอม
หรือยังทั้งคน รูปแบบ วิธีการ การเขาสูการเปนฝายบริหาร การใชอํานาจ 
การใชจายงบประมาณ การทุจริตตาง ๆ เหลาน้ีตองมีการแกไข เพื่อไมให
เกิดปญหาตอไปในวันขางหนา แมกระทั่งกระบวนการทางการเลือกตั้ง 
ซึ่งเปนกระบวนการตั้งตนของระบอบประชาธิปไตยน้ันจะตองแกไขโดย
ทันที อํานาจเผด็จการ รัฐสภา เสียงขางมาก ไมเคารพเสียงขางนอยตอง
แกไข  ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีทําใหเกิดความขัดแยง ทําใหการบริหารราชการ 
การเมือง คนไทยไมมีความสุข เจาหนาที่ทํางานไมได ผมถามวาแลวทาน
จะปลอยใหเปนแบบน้ีตอไปไดหรือไม พวกเราทุกคนพยายามทุกอยาง
เพื่อจะแกปญหาโดยทางสันติวิธี พูดคุย เจรจา ลดขอขัดแยง บางครั้งใช
กฎหมายก็ไมสามารถกระทําได เหตุการณเหลาน้ีเกิดมา 9 ปเต็ม ๆ  และที่
เราเดือดรอนมากที่สุดคือ 6 เดือนที่ผานมา มีการบาดเจ็บสูญเสียเปน
จํานวนมาก มีการดําเนินคดีทางกฎหมายมากมาย คดียังคงติดคางอยูใน
กระบวนการอีกเปนจํานวนมาก  
          ส่ิงที่เราทําในวันน้ีน้ัน เราทําเพื่อใหทุกอยางน้ันกลับไปสูภาวะปกติ 
ทุกคนมีความสุข คืนความสุขใหกับคนในชาติ คนไทยทุกคน หรือชาว
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ตางประเทศ ขยายความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ สังคม เตรียมการไปสู
การเปนประชาคมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงใน
เร็ววันน้ี  
          วันน้ีเราอาจจะมีทั้งคําชมและคําตําหนิ ในสวนคําชมน้ัน ผมถือวา
เปนธรรมดาตองมีทั้งคนรักทั้งเกลียด  ทั้งชอบไมชอบ แตส่ิงที่ผมจะเอามา
เปนสวนในการพิจารณาในการดําเนินการขับเคลื่อนส่ังการทั้งหมด ผมจะ
รับคําตําหนิมาเปนหลัก และนํามาสูกระบวนการในการคัดกรองวาเปนไป
ดวยความเห็นที่เจตนาดีหรือไม         ถาเจตนาดีผมจะนําไปสูการปฏิบัติ 
เพราะฉะน้ันธรรมดาตองมีคําตําหนิ คงจะไมมีใครชมในขณะที่เราทํางาน
แบบนี้ แตเราใหรูวา เราจะพยายามจะทําอยางเต็มที่ เพื่อใหกระบวนการ
ประชาธิปไตยน้ันเขมแข็งและสมบูรณ        ทุกพวก ทุกฝายพอใจ  
          สําหรับการใชอํานาจรัฐในปจจุบัน กฎหมายปกติ และกฎอัยการ
ศึก ยังคงมีความจําเปนอยูควบคูกันไป ที่ผานมาน้ัน กฎหมายปกติทุกคน
ไมเคารพเช่ือฟง วันน้ีเราใชกฎหมายที่แรงที่สุด แตเราจะใชเทาที่จําเปน 
อาจจะมีผลกระทบอยูบางกับบางกลุม บางฝาย บางพวก หรือตางประเทศ  
ขอความกรุณาไดเขาใจจุดมุงหมายของพวกเราดวย วันน้ีถาเราใช
กฎหมายแรงที่ สุดแลว เราไมสามารถจะทําใหคนอยูในกรอบได 
เพราะฉะน้ันไมมีกฎหมายใดในโลกท่ีจะทําไดอีกแลวสําหรับคนไทย เรา
จะพยายามทําใหยอนกลับไปสูกฎหมายปกติใหได ทุกคนตองเคารพ
กฎหมาย ตางชาติเขาจะเช่ือม่ัน อยาใหเขามองวาคนไทยไมเคารพ
กฎหมายใชเสียงขางมาก ใชการประทวง การทํารุนแรงมาโดยตลอด 
ตรงนี้ตางชาติเขามองเราแบบนั้น ตองแกใหได  
          ความขัดแยงการตอสูกันดวยความรุนแรงหรือการปลุกระดม
อยางไรก็แลวแต  ถายังดํารงอยูตอไป การเลือกตั้งที่ทุกคนตองการให
กระทําโดยทันทีน้ัน  ไมสามารถกระทําไดอยางสันติวิธีแนนอน  จะตองมี
การบังคับ มีการใชอาวุธ มีการบังคับใชกฎหมาย ผมถามวาถาเลือกตั้งได  
ไดรัฐบาลใหมมา  แลวยังเปนรัฐบาลที่ยังมีความขัดแยง ประชาชนไม
ยอมรับ  มีการประทวง แลวเราจะตองใชเจาหนาที่ในการปราบปรามอีก
ถึงเม่ือไหร เราใชการดําเนินการแบบนี้มาหลายครั้งแลวก็ไมสําเร็จ 
เพราะฉะน้ันก็จําเปน  
          ในสวนของการตั้งศูนยการปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฎิรูป  ที่
ทุกคนใหความสนใจในเวลาน้ีน้ัน  วัตถุประสงคหลักของผมนั้น คือ 
ตองการใหทุกคนหันหนามาพูดคุยกัน  หลังจากที่ทุกคนแบงฝกแบงฝาย
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มาเปนเวลานาน ตั้งแต 9 ปที่แลว จนกอนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ให
เขาพูดคุยกันใหไดกอน ทหารจะทําหนาที่เปน    ผูอํานวยความสะดวก
และเปนผูสังเกตการณ  เปนผูใหขอมูล โดยเอาขอมูลจากทุกสวน ทุกฝาย 
ทุกกลุมที่ทํามาแลว เร่ืองการปรองดองสมานฉันทที่ทําไวแลวเดิมหลาย
คณะ  และในสวนของการปฏิรูปซึ่งมีหลายคณะ          ทํามาเชนเดียวกัน 
จะใหเขาไปคุยกัน ใครอยากจะมาคุยตรงน้ันมาคุย  กลุมไหนอยากจะมา
ใหมา ทั้งการเมือง      คูขัดแยง  เรื่องระบบราชการ เรื่องกฎหมาย หลาย 
ๆ เรื่องที่เปนหัวขอในการปฏิรูปมาคุยกัน เอาขอมูลเหลาน้ีมาใหทานดูกัน 
เพราะฉะน้ันผมก็เชิญชวนทุกฝายใหมาคุยกัน โดยทหารจะไมมีบทบาท
อะไรมากกวาน้ัน   ไมสามารถจะตัดสินไดวาอันน้ีใช อันน้ีไมใช ถูกหรือ
ผิด    ทุกอยางจะนําไปสูการดําเนินการขั้นที่ 2 ของรัฐบาล       ที่จัดตั้ง
ข้ึนมา ก็จะมีทั้งสภาปฏิรูป  สภานิติบัญญัติ   เรื่องทั้งหมดจะไปเขาสภา
ปฏิรูป   เรื่องใดที่เขาใจกันแลว ทําไดแลวก็ไปสูฝายกฎหมายคือ นิติ
บัญญัติ  จะทําออกมาเปนกฎหมายถึงจะทําได ที่ผานมาผมเห็นทํามา
ตลอดไมเคยทําไดสักที มีแตคนพูด มีแตหลักการและเหตุผล 

วันน้ีผมมาเขาดําเนินการจัดใหเพื่ออํานวยความสะดวกใหทุกคนมา
พูดคุยกันเทาน้ันเอง ก็จําเปนอยูบางที่ตองมีการใชกิจกรรมหลายๆ  อยาง 
เชน  ดนตรี บันเทิง  ใหเขาไดคลี่คลาย ใหเขาไดลดความกดดันของเขา 
ไมอยางน้ันคนคุยกันไมได  บานเดียวกันคุยกันไมได  สามีภรรยาคุยกัน
ไมได   พอแมลูกคุยกันไมได บานติดกันคุยไมได  เพราะฉะน้ันน่ีคือ
ปญหา  ขอใหเขาใจในเจตนาของผมดวย  น่ีคือระยะที่ 1 เทาน้ันเอง ไมมี
ขอยุติ  ไปมีขอยุติในข้ันที่ 2  มีกฎหมายมาทําใหถูกตอง  จะไดแกไข  ไม
วาจะเปนระบบราชการ โครงสรางอะไรก็แลวแต ทุกระบบทุกกระบวนการ 
ไปตกลงหาคําตอบกันใหไดในข้ันที่ 2 สภาปฏิรูป 
           ในสวนของการทํางานในเร่ืองน้ี   หลายคน หลายพวกก็เปนหวง
วา  เราใจรอนเกินไป  ผมวาผมพยายามเต็มที่ เพื่อไมใหเกิดความขัดแยง
ในข้ันที่ 2 ในการตั้งสภาฯ  ไมอยางน้ันไมพูดกันไวเลย   ทุกคนไมไดมา
แสดงความคิดเห็นรวมกันกอนแตแรก โดยยังไมไดขอยุติในขั้นตน ก็จะ
ไปเริ่มกระบวนการเหลาน้ีในข้ันที่ 2 ทําใหสภาปฏิรูปเดินหนาไปไมได  ก็
ขอรองทุกคนใหเขาใจตรงนี้ดวย  และแนวทางตางๆ  ก็เปนแนวทางท่ี
ทานผูรูทั้งหลาย ทุกกลุม ทุกฝาย นักวิชาการเสนอมาแลวทั้งส้ิน   ผม
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เพียงแตใหเขารับทราบ เพราะที่ผานมาเขาไมเคยอานอะไรเลย  เขาไม
เคยดูอะไรเลยจากส่ือ เขาดูจากฝายที่เขาชอบ ทุกคนทราบดี   

สําหรับในสวนของปญหาที่วามียาวนานน้ัน  บางอยางผมคิดวาคง
ไมใช 9 ป หรือไมใช 6 เดือน  บางอยางเปนสิบ ๆ ปยังไมไดรับการแกไข
ในระบอบประชาธิปไตยปกติ   เพราะทานจะทราบดีวาทุกอยางมี
ผลกระทบตอทางดานการเมืองทั้งส้ิน หรือผลประโยชนก็แลวแต  ซึ่งผม
ไมไดพูดถึงคนที่ทําความดี  คนสุจริต       เปนปญหามาโดยตลอด วันน้ี
เราตองทําให  เรียกวาเราเปดชองทางใหกับขาราชการไดทํางานในส่ิงที่
เขาวาดหวังไววาทุกคนจะตองเปนขาราชการที่ดีของแผนดินน้ี เปน
ขาราชการของประชาชนที่ทําหนาที่ในการบําบัดทุกข บํารุงสุขใน
หลักการของการเปนขาราชการที่ดีที่ถวายสัตยกันทุกป   เปนขาราชการ
ที่ดีในพระบาทสมเด็จ       พระเจาอยูหัวอยางแทจริง  

หากวาไดมีการแกไขระบบบริหารราชการการเมือง การปรับปรุง
ดูแลระบบขาราชการใหมีการบูรณาการเช่ือมตอ เช่ือมโยงทั้งคน  เงิน 
งบประมาณ แผนงานทั้งหมด  ใหเปนพื้นที่ใหได  ก็จะเกิดภาพกวางที่มี
การเริ่มตนที่ดี จากน้ันสวนตางๆ  ที่มีงบประมาณตางๆ  ไมวาจะเปน
สวนกลาง สวนทองถิ่น สวนภูมิภาคจะซอยเล็กลงไปใหลงพื้นที่ใหได   ถา
เราไมเริ่มตนแบบน้ีจะเปนการเริ่มตนที่ไมเปนช้ินเปนอัน  จะไมแกปญหา
มาอยางบูรณาการหรืออยางส้ินเชิง เชน เรื่องนํ้า  ที่ดิน  ผลกระทบอ่ืนๆ  
ที่มีมาอยางตอเน่ือง  และคนที่เดือดรอนคือประชาชนคนไทยทั้งส้ิน   

สําหรับประเทศอ่ืน ๆ ในโลกน้ัน  ธรรมดา โลกประชาธิปไตยก็ตอง
เปนแบบน้ี  เราเพียงแตวาขอเวลาสรางชาติ สรางประชาธิปไตยของคน
ไทยที่มีระเบียบ มีวินัย และมีความเขาใจประชาธิปไตยอยางแทจริง  มี
ระบบธรรมาภิบาล  มีความพอเพียงตามแนวทางของปรัชญาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ทุกคนมีความเทาเทียมกัน  สังคมมี
คุณธรรมเผ่ือแผแบงปน  คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  
ผมถึงบอกวา        ทุกคนตองมองไปขางหนา  ขางหนาคือประชาชน  
ขางหนาคือปญหาที่เราตองฟนฝา   ไมตองมองตัวเองก็คือ  ตัวเองตองดี 
ไมมองตัวเองใหไปเก่ียวของกับผลประโยชนทุกคนทราบดี  

วันน้ีเราทํางานมาเพียงแคประมาณ 10 กวาวัน เกือบ ๆ 2 อาทิตย  
เราก็เอาความเดือดรอน ความเรงดวน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจของ
ประชาชนระดับที่มีปญหามากที่สุด มีรายไดนอยมาดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง  เคล่ือนงาน 21 กระทรวงใหทํางานรวมกับขาราชการตาม
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นโยบายของ คสช. ตามคําส่ังการอนุมัติของผมในฐานะหัวหนา คสช. 
โดยฟงเสียงผูมีสวนรวมทั้งหมด  ไมวาจะเปนภาคเศรษฐกิจ สังคม  
ประชาชนภายนอก  เอามาเปนแนวทางในการปฏิบัติในทุก ๆ เร่ือง ไมใช
วาเราคิดอะไรแลวก็ส่ังลงไป โดยที่ไมรับฟงความเห็นตาง ไมรับฟงปญหา
จากใครเลย  โดยใชอํานาจคงไมใชแบบน้ัน  ที่จําเปนตองทําแบบน้ี
เพราะวา ขอมูลเดิม ๆ มีอยูแลวทุกเรื่อง เรามาทบทวน มาแกไข มา
ปรับปรุง มาประชุมรวมกันและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะ
นําไปสูการแกไขปญหารวมกับ คสช.ใหได อะไรที่ทําไดไมเปนภาระไมมี
ผลกระทบระยะยาวทุกระบบ  เชน ระบบการเงิน การคลัง  หน้ีสาธารณะ 
ก็ดําเนินการได  ทุจริตคอรรัปช่ัน ทั้งที่ผานมาหรือยังอยูในกระบวนการ
ตองทบทวนแลวดําเนินการใหเหมาะสม   ในเรื่องโครงการที่มีปญหา
ดังกลาว สําหรับผูที่มีความผิดก็ตองถูกดําเนินการตามกฎหมาย  ทั้งน้ี  
ตองไมมีผลประโยชน ไมมีใครไปเรียกรอง  ไมมีใครไปเสนอใหอยางที่มี
การกลาวอางมาโดยตลอดเวลาวา ไมถูกตอง ไมโปรงใสในทุกโครงการ 
ในทุกกิจการที่ผานมา   

ดานความม่ันคงซ่ึงรับผิดชอบหลายกระทรวงดวยกัน ไมวาจะเปน
กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร   กระทรวงการตางประเทศ  มีความเก่ียวของกันทั้งหมด  
เพราะวาความม่ันคงตองพูดถึงทั้งในประเทศและตางประเทศดวย   
เพราะฉะน้ัน ส่ิงที่เราตองทําความเขาใจกันตอไปคือ  คําวาการเปน
ประชาคมอาเซียน การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงตางกัน มี
ความเก่ียวของเช่ือมโยงกัน  อาเซียนคือทุกประเทศที่อยูในกลุมอาเซียน
ดวยกันทั้งหมด มี 3 เสาหลัก สําหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรากําลัง
จะกาวเขาไปในปลายป 2558  ที่ใกลจะถึงน้ี  ตองเตรียมการทั้งหมด วันน้ี
เรามีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยเหมือนของรัฐบาลมีผูรับผิดชอบ
ชัดเจน ใครจะรับเรื่องไหนไปทํา กระทรวงไหนจะรับไป   ก็ตองไปเดิน  
ไมใชมีแตหลักการแลวไมมีการปฏิบัติ ไมมีหนวยปฏิบัติหลัก รอง เสริม 
ไมมีไมไดมันเปนส่ิงสําคัญ เพื่อที่จะสรางความเช่ือม่ันเรากับตางประเทศ 
  ในสวนของการดําเนินการตางๆ  ตามที่ไดกําหนดไปน้ัน  ผมได
กําหนดไปใหสวนขับเคลื่อนทั้งหมดน้ันไปทํามา  ทั้งน้ีจะตองอยูในกรอบ
ของสภาพัฒนฯ  ในสวนของสํานักงบประมาณจะตองรวมกันจัดทําตั้งแต
แรก  ในสวนน้ีมีการประเมินผล  สิ่งใดที่ไมสัมฤทธ์ิ ไมมีผลสัมฤทธ์ิ   ไม
ฟงเสียงประชาชน มีการตอตานเหลาน้ี ถึงแมจะเปนงานดานความม่ันคงก็
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ตองทบทวน  ความรวมมือความสัมพันธตางประเทศทุกชองทาง  ไมวาจะ
ทางราชการ รัฐ เอกชนตางๆ  ตองรวมมือกันเรงในการประชาสัมพันธให
มากข้ึน  โครงการความรวมมือกัน การสรางความสัมพันธที่ดีของทหาร
ตอทหาร รัฐตอรัฐ ประชาชนตอประชาชนตามแนวชายแดนตอง
กวางขวางขึ้น        การจัดทําโครงการปาอาเซียนเร่ิมตนจากแนว
ชายแดนไปกอน  จะเริ่มโดยทันที  วันน้ีเริ่มตนไปในหลายพื้นที่ไปแลว 
โดยทหารเปนผูดําเนินการมาลวงหนาใหแลว  

การจัดตั้งโรงงานชายแดน การควบคุมแรงงานทั้ง 3 สวนไดแก 
แรงงานประจําวันเชาไปเย็นกลับ แรงงานตามหวงฤดูกาล แรงงานรายป
เหลาน้ีตองไดรับการแกปญหาอยางเปนระบบโดยทันที ผมใหหนวยงาน
ดานความม่ันคงรับผิดชอบไปแกไขดําเนินงาน ซึ่งที่ผานมามีสวนงานที่
รับผิดชอบอยูแลว วันน้ีบางคณะก็ไมมี     บางคณะก็ไมครบตองไปจัดตั้ง
มาใหมใหเรียบรอย  ในสวนของแรงงานนั้นหรือโรงงานชายแดนน้ันมี
ความจําเปน เพราะไมอยางนั้นถาไมมีโรงงานชายแดน  ไมมีการสราง
งานในพื้นที่ชนบท คนจะเขามาในกรุงเทพฯ จะแออัด และมีการกระทํา
ความผิดกฎหมายมากขึ้น ยาเสพติด แรงงานตางดาว หรือการลักขโมย
ในพื้นที่เมืองใหญ ๆ  จะเกิดขึ้น เปนปญหาดานความม่ันคงในระยะส้ัน
และระยะยาว  

สําหรับงานดานความม่ันคงขอเรียนวา ตองใหความสําคัญ คงไม
อยากใหทุกคนคิดวาถางานดานความม่ันคงแลวตองเปนเรื่องของทหาร 
ตํารวจ หรือราชการเทาน้ัน ทุกคนมีสวนรวมในงานดานความม่ันคง  ทุก
คนเฝาระวังได  ทุกคนแจงเหตุรองเรียน  รองทุกขอะไรไดทั้งหมด  นั่นคือ
หนาที่ของประชาชนทั่วไป  เม่ือมันถึงขั้นที่เราตองดําเนินการเจาหนาที่จะ
เขาไป  บังคับใชกฎหมาย ทั้งเริ่มตนเอง ทั้งขอมูลจากทาน ถาทานไมทํา
แลวปลอยใหมันลุกลามบานปลายไปสุดทาย และใหเจาหนาที่ไปทําก็เกิด
ความรุนแรง  ตองบังคับใชกฎหมายอยางรุนแรง ใชกําลังกันอะไรกันก็
เสียหายไปทั้งหมด  เพราะฉะน้ันประชาชนตองเรียนรูวา  เราจะดูแล
ตัวเองกันไดอยางไร ดูแลสังคมไดอยางไร เพื่อใหเจาหนาที่กับประชาชน
น้ันขัดแยงกันใหนอยที่สุด  ถาทุกคนทําไดแบบน้ี   ความขัดแยงมันไม
เกิด  กฎหมายก็ไมตองถูกบังคับใชมากขึ้น เจาหนาที่ก็ไมมีสวนรวมใน
การเรียกรองผลประโยชนตางๆ         ส่ิงเหลาน้ีก็ไมเกิดขึ้น  เหมือนกับที่
บานเมืองตางๆ  ที่เขาเจริญแลว เจาหนาที่แทบไมตองอะไร  เขานั่งและ
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คอยดู คอยตรวจเย่ียม ตรวจตรา   ผมคิดวาเราตองไปสูจุดน้ันใหไดและ
โดยเร็วดวย   

ในสวนของการเสริมสรางกําลังของกองทัพ ไมวาจะเปนคน อาวุธ
ยุทโธปกรณตาง ๆ นั้น ผมจะกํากับดูแลใหเปนไปตามแผนการพัฒนา
กองทัพ ทั้งดานบุคลากร ยุทโธปกรณ ส่ิงอุปกรณตาง ๆ เพราะมีราคาสูง 
วันน้ีชํารุดก็ตองซอม สวนที่ตองทดแทนที่มีอายุมาก ๆ ทั้งหมดอยูใน
แผนพัฒนาทั้งส้ิน ไมไดมีกระบวนการทุจริตอะไรตาง ๆ  ทําอยางน้ัน
ไมไดครับ เราตองระมัดระวัง อันน้ีเปนงานฝายความมั่นคง ซึ่งตองทํา
ความเขาใจกันทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT)  ทั้งกระทรวงการตางประเทศ ก็ตอง
สรางความเขาใจใหมากข้ึนในการบริหารของเรา ในความมุงหมายของ
เรา จะทําใหเกิดความมีเสถียรภาพ การยอมรับนับถือของตางชาติใหมาก
ข้ึน จากน้ีเปนตนไป 
 เรื่องการจํานําขาว  การระบายขาวตาง ๆ เหลาน้ีมีความสัมพันธ
ตอเน่ืองกัน  ถาเรารีบระบายขาวจนเกินไปจะทําใหเกิดการเสียราคา แลว
เกิดการทุจริต ตองมีการพิสูจนทราบ มีตรวจบัญชี ตรวจขาวกอน ซึ่งอันน้ี
เปนเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่เขาจะสงประสานมาที่ คสช. ใหไป
ชวยสนับสนุนในการตรวจสอบ เปนหนาที่ของฝายกระบวนการยุติธรรมที่
จะตองดําเนินการ วันน้ีเราเตรียมความพรอมไวใหแลว หากมีผูกระทํา
ความผิดในเรื่องเหลาน้ี  คงจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู 
 ในสวนของขาวนั้น ผมคิดวา วันน้ีเทาที่ทราบขอมูลข้ันตน ราคา
ขาวตอตันรูสึกจะสูงขึ้นมาเล็กนอย เน่ืองจากเรายังระงับการระบายขาวไว
ช่ัวคราว เพราะฉะน้ันขาวหมุนเวียนในทองตลาดคอนขางที่จะจํากัด อันน้ี
เปนขอมูลที่ผมทราบจากสมาคมขาว ผมวาเปนส่ิงที่ดี  ถาเรารีบระบายไม
มีการตรวจสอบ เพราะรีบจะเอาเงินมาคืน ราคาขาวก็ตกทั้งหมด 
เพราะฉะน้ันอันน้ีเราจะทําดวยความรอบคอบ ยุติธรรม เปนธรรมและ
โปรงใส  
 การขออนุญาตของ BOI  อันน้ีเปนเรื่องของฝายเศรษฐกิจ ผม
ยกขึ้นมาพูดกอน เพราะวาตองมีการจัดตั้งบอรดใหไดเร็ว ๆ และในสวน
ของการพิจารณาดําเนินการคงตองเพิ่มมาตรการตาง ๆ มากขึ้น ไมใชวา 
7 แสนลานบาทอนุมัติทั้งหมดทีเดียวคงไมใช ผมไดเสนอแนะและให
แนวทางไปแลววา นาที่จะเอามาตรการตาง ๆ เพิ่มขึ้น แลวใครทําไดก็
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อนุมัติไปกอน เชน ในเร่ืองของการใชพลังงานทดแทน การประหยัด
พลังงาน การสรางงาน สรางอาชีพ รายไดใหกับคนไทย ผลประโยชนที่
เปนธรรมใหกับรัฐ ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีจะตองพิจารณาเปนลําดับแรก และที่
สําคัญคือการสรางความเขมแข็งใหกับประเทศของเรา ไมใชประกอบการ
แลวนําขายนอกประเทศเทาน้ัน จะตองใชวัตถุดิบของเรา ที่เรามีมากมาย
ใหเกิดประโยชนเพิ่มมูลคา ดีกวาที่เราจะเอาไปขายใหตางประเทศใน
ลักษณะที่มีมูลคาต่ํา ทําไดไหม ก็ใหแนวทางไปแลว ทุกคนก็ไปพิจารณา
มาแลวกัน เพราะฉะน้ัน งานใด แผนงานใด หรือบริษัทใดทําได แบบน้ี ก็
จะไดรับการพิจารณากอน รวมความไปถึงเรื่องโรงงานส่ีดวย ตอง
ตรวจสอบอนุมัติใหเกิดประโยชนกับคนไทย สรางความเขมแข็ง ประหยัด
พลังงาน ใชพลังงานทดแทน ก็จะไดรับการพิจารณาเปนลําดับแรก 
 ส่ิงที่สําคัญคือ ผมอยากใหประเทศเรามีโรงงานอุตสาหกรรม ไมวา
จะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรืออะไรก็แลวแต คงตองเริ่มขนาดเล็กหรือ
กลางไปกอน เพื่อผลิตช้ินสวนที่สําคัญที่มีเทคโนโลยีสูง ไมใชเพียงแค
ตัวถัง หรืออะไรตาง ๆ ที่ราคาต่ํา ผมอยากใหมีเทคโนโลยีสูงขึ้นมา เชน 
ทําสวนของเครื่องยนตหลัก ๆ ไดไหม หรือทําเครื่องยนตทั้งเครื่องไดไหม 
ถาเรายังคงพึ่งพาอาศัยคนอ่ืนอยูแบบน้ี วันหนาเราก็ไมมีอะไรเปนของ
ตัวเอง ไมมีทาง ไมมีโอกาส เพราะฉะน้ัน เม่ือเขาเขามาเขาตองใหความรู
เรา เราก็ตองนําเทคโนโลยีที่เขาถายทอดนําไปสูการปฏิบัติใหเปน
รูปธรรม เพราะฉะน้ันตองมีสัดสวนในการใชของภายในประเทศเรา 
 การเบิกจายงบประมาณภาครัฐป 2557 ที่อนุมัติไปแลว ถาทบทวน
แลว ตรวจสอบแลว ทําไดก็จะเรงทํา เพราะใหเกิดการหมุนเวียน เกิด
ความกาวหนาในแตละโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวย หมุนเวียนใหทั้งในประเทศ ตางประเทศ ทั้งระดับบน ระดับ
ลาง อะไรก็แลวแต การลงทุนตาง ๆ ก็ไมไดมีการยายฐานการผลิตไปที่
อ่ืน มีการลงทุนเพิ่ม แตทั้งน้ีตองอยูในกติกาที่เรากําหนดไวใหชัดเจน ถา
เราไมมีกติกาชัดเจน เรามุงหวังแตเพียงสรางแรงจูงใจใหเขาอยางเดียว 
ประเทศเราก็อยูที่เดิม  
 ในสวนการจัดทํางบประมาณป  2558  อันน้ีก็ทําคูขนานอยูแลว 
เพื่อใหเกิดความโปรงใส และไมใหเกิดปญหาดานงานงบประมาณก็จะมี
สวนของสํานักงบประมาณ สวนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มาดําเนินการดวยตั้งแตตน 
เพราะฉะน้ันเขาจะไดควบคุมในเรื่องของการใชจายงบประมาณตั้งแต
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แรก เม่ือเอากลุมงานที่ตรงกัน เชน เรื่องนํ้า เรื่องสาธารณูปโภค ที่มีหลาย
กระทรวง มาคุยกันเปนกลุมหลัก ๆ และใหแนวทางนโยบาย แลวก็คุย
รวมกัน ใครจะหลัก ใครจะรอง ใครจะเสริมก็ไปทํามาเพื่อใหเกิดภาพ
โดยรวมเกิดขึ้น ไมอยางน้ันก็ซ้ําซอนกัน ก็ลงเปนพื้นที่เหมือนเดิม วันน้ี
ตองใหทั่วถึง ใหประชาชนทุกคนไดมีโอกาสใชในทุกระดับใหเกิดความ
เปนธรรม อะไรตองใชงบประจํา อะไรตองกู อะไรเอกชนจะมารวม ทั้งน้ี
ตองมีหนวยงานหลักเรื่องนํ้า สาธารณูปโภค อันน้ีจัดความสําคัญลําดับ
แรก การสรางงาน สรางรายได ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพยายามจะทําใหเร็ว
ที่สุด เพราะฉะนั้นขณะน้ีทุกอยางกําลังทําอยู รวมกันระหวาง คสช. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานดานงบประมาณ ทั้งในสวนนโยบาย ในสวน
ของตรวจสอบ และในสวนของการปฏิบัติ  
 โครงการริเริ่มใหม การบูรณาการกําลังดําเนินการอยู ขณะน้ีเรามี
การจัดตั้งคณะทํางานดานงบประมาณการตรวจสอบขึ้นมา ที่อาจจะมี
ทหารอยูในสวนน้ัน เพื่อเปนแกนนํา เพ่ือขับเคล่ือนให แตในสวนของ
ภายในจะเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของในเร่ืองของการตรวจสอบของรัฐ
มาประกอบไปดวย เพื่อจะลงมาตรวจสอบทุกกระทรวง ทบวง กรม ทุก
แผนงาน ที่นาจะเปนปญหาหรือยังไมชัดเจน ไมสามารถตอบคําถาม 
หรือไมสามารถเปนไปตามนโยบายได เพื่อเสนอใหหัวหนา คสช. ได
ตัดสินใจอีกครั้งหน่ึง จะไดไมเกิดการผิดพลาด เราจะไมผลีผลามการใช
จายงบประมาณ ถึงแมวาจะรีบอยางไร แตถาไมถูกตอง ดําเนินการไปก็
เสียหายในวันหนา อยางเชนที่เคยผานมา  เพราะฉะนั้นทุกอยางจะตอง
ระมัดระวัง ทุกขั้นตอนจะตองโปรงใส หยุดการทุจริตคอรรัปช่ันใหได 
เพราะฉะน้ัน อยาไปหลงเช่ือใครวา ผูใดจะสามารถมาสั่งการ สามารถมา
ใหหัวหนา คสช. ส่ังเรื่องน้ี เรื่องน้ันให ไมมีทาง ผมไมพบใครทั้งส้ิน 
เพราะฉะน้ันเราจะทําอะไรที่สังคมตองการแกไข เราก็จะทําให แลวเราก็
จะทําตัวเปนเย่ียงอยาง เปนตัวอยาง อะไรที่ผมไมไดพูดเองจากปากของ
ผม กรุณามาถามผมหรือถามผานกลไกของ คสช. ไดตลอดเวลา วาใช
หรือไม จริงหรือไม มีคนไปกลาวอางอยางโนน อยางน้ี ไมมีนะครับ ผมไม
พบใครเลย ผมเพียงแตรับคําปรึกษามาจากหลายสวน หลายฝายโดยผาน
คณะทํางานของผมทั้งส้ิน  
 การใหคําปรึกษาในปจจุบันน้ัน มีหลายชองทาง ทั้งแบบเปน
ทางการ และไมเปนทางการ วันน้ีเรามีตั้งเปนทางการอยูตามคําส่ังที่ทุก
ทานเห็นอยูแลว หนวยงานภายนอกก็รวบรวมมาจากส่ือ จากเสียง
ประชาชน จากผูหวังดีทุกภาคสวน ก็จะมาเขากระบวนการการกลั่นกรอง
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เอามารวมเขาดวยกัน แลวผมจะเปนผูพิจารณาวาอันไหนที่มีประโยชน 
อันไหนที่ทําไดทันที อันไหนเปนระยะที่ 2 ที่ 3 อะไรก็แลวแต ผมถือวา
คําแนะนําทุกอยางน้ันเปนประโยชน  และที่สําคัญผมใหดูในสวนของส่ือ 
โซเชียลมีเดียตาง ๆ ดวย วามีคําติชม คําตําหนิ คําแนะนํา คําแนะนํามี
เปนหม่ืนตอนน้ี ผมใชคําวามากมายแลวกัน ก็พยายามจะทําใหได 84 วัน
จะใหทําหมดหลายพัน หลายหม่ืนเปนไปไมได ก็พยายามจะรวบรวมเขา
กลุมงานตามที่เราจัดตั้งไว แลวไปขับเคลื่อนใหไดโดยเร็ว เราคงทําไมได
ทั้งหมด ก็คงเปนระยะที่ 1, 2, 3 อยางที่เรียนไปแลว 
 อยางไรก็ตามขอใหม่ันใจการทํางานของเรา ความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนหลัก เรื่องขาว ผลิตผลการเกษตร ภาษี ราคาพลังงาน ทุก
อยางตองทบทวน  ชะลอ เพ่ือจะหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่เกิดความชอบ
ธรรม ไมไดทําเพื่อใคร ประชาชนตองพอใจ แตพอใจก็ตองรู ตองมี
หลักการและเหตุผล วันน้ีเราเช่ืออะไรในส่ิงที่ไมมีขอเท็จจริง เราเช่ือใน
ส่ิงที่เราชอบ เช่ือในส่ิงที่เราอยากจะฟง แตถาเราฟงทุกพวก ทุกฝาย จะ
เห็นวา ปญหาอยูตรงไหน ขอมูลที่แทจริงอยูไหน บางครั้งเรื่องเดียวกัน 
ตัวเลขคนละเรื่อง ความเปนไปเปนมาคนเรื่องกันหมด เพราะฉะนั้น ผม
จะตองหาโอกาสใหหนวยงานที่มีปญหาทั้งหมดไดมีโอกาสไดช้ีแจง 
โตแยงซึ่งกันและกันในประเด็นตาง ๆ และทานตองฟงดูวาเปนอยางไร  
 วันน้ี ทานใหผมทําหลาย ๆ อยาง ซึ่งมันยังไมไดขอเท็จจริง เปน
เรื่องของการพูดคุย มารูจากส่ือ จากอะไรก็แลวแตซึ่งไมได ตองใช
กฎหมาย ใชกระบวนการตาง ๆ อีกมากมาย เร่ืองพลังงาน อะไรตาง ๆ  
เรื่องรัฐวิสาหกิจ ตองมีการทบทวนอยางถี่ถวน เพราะมีความสลับซับซอน 
มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง ถารีบทําตรงนี้ มีผลกระทบตออีกหลายระบบ
ดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการลดภาษี ลดราคานํ้ามัน วันน้ี
ถาหากวาไมทบทวนโครงสรางพลังงาน เราคงทําอยางใดอยางหน่ึงกอน
ไมได วันน้ีไดแคชะลอไวกอน แลวก็หาทางแกปญหา เพราะเหลาน้ีเปน
แผนงานหรือการดําเนินการเปนป ๆ ที่ผานมาโดยรัฐบาลอยางตอเน่ืองมา
โดยตลอด ถาเราปรับโครงสรางไมได แลวเราไปลดราคามาก ๆ ตามที่ทุก
คนเรียกรอง ปญหาจะตามตอไปในภาคขนสง ภาคระบบสาธารณูปโภค 
ราคาสินคา มากมาย เพราะฉะน้ัน เด๋ียวตองมาคลี่คลายกันใหไดโดยเร็ว 
ตนทุนที่มา มาอยางไร การจัดสรรผลประโยชน กําไร ประโยชนทีค่นไทย
ไดรับ ตองมาทําความเขาใจอันเดียวกันกอน เพื่อจะไดเกิดการแกไข
อยางยั่งยืน  
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 เรื่องการรับผลประโยชนทุจริตเอ้ือประโยชน คสช. ยืนยันไมมี
ผลประโยชนใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะเรามาเพื่อจะแกส่ิงเหลาน้ัน เราคงไมมา
ทําใหม เพราะฉะน้ันตรวจสอบใหดี ทั้ง คสช. ทั้งขาราชการ ตอง
ไววางใจกันกอน คือคนถาจะโกง หามอยางไรก็จะโกง และหาทางโกงกัน
จนได แตทุกคนก็ตองเฝาดูกัน ชวยกันระมัดระวัง และใชวิธีการอัน
ถูกตองตามกฎหมายมาบอกมาแจงความ จะไดตรวจสอบ  ผมรับทุกเรื่องที่
จะตรวจสอบให อยาไปใชการกระทําผิดกฎหมาย การใชความขัดแยง 
ใชการตอสูกันของประชาชนมาเปนตัวกําหนดวาใครจะชนะ ใครจะแพ 
ใครจะถูก ใครจะผิด ไมได ขอใหแจง คสช. จะลงไปแกไขลงไป
ตรวจสอบให การใชอํานาจเด็ดขาดในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
การเงินการคลังน้ัน เปนอันตรายตอระบบการเงินการคลังของประเทศใน
ระยะยาว วันน้ีหนักสุดคือ เร่ืองพลังงาน ภาษี ราคาสินคา ขนสง ระบบ
นายทุน มีปญหามากตองแกไข ประชาชนตองเขาใจ ถาหากวาผมทํา
วันน้ีก็เปนเหมือนประชานิยม วันหนาก็เกิดปญหา วันน้ีพอใจ วันหนา
ผิดพลาด พวกเราก็ถูกตําหนิ  ขาราชการถูกตําหนิ  ฉะนั้นตองอยูในขั้น
การดาํเนินการทั้งหมดในขณะน้ีอยางรวดเร็ว 

ในสวนการอนุมัติโครงการน้ัน  ไมตองกังวล วันน้ีเราจะเรง
ดําเนินการโดยเร็วเพื่อใหเกิดการหมุนเวียนดานเศรษฐกิจ สัปดาหหนาจะ
เปนการประชุมเหมือนกับมีการประชุมโดยคณะรัฐมนตรี  หรือวา
นายกรัฐมนตรีในการที่อนุมัติโครงการตาง ๆ ท่ีเกินอํานาจของกระทรวง
หรือรัฐมนตรี อาทิตยหนาจะเริ่มดําเนินการ 
             ในสวนของการลงทุนตางประเทศน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการหลัก ๆ โครงการที่มีราคาสูง และตองไดผลประโยชนระยะยาว
ของตางประเทศลงทุนน้ัน ผมคิดวาตองทบทวน  ถาเราใหเขาทําทั้งระบบ 
แตเขาตองไดผลประโยชนเปนระยะเวลานาน ๆ หรือวาตองใชพื้นที่เขา
ในการดําเนินการไปในเรื่องธุรกิจอ่ืน ๆ ของเขาดวย ผมคิดวาตอง
ทบทวนทั้งหมด การตกลงใด ๆ ก็ตาม ประชาชนทั้งประเทศตองเห็นชอบ 
และกฎหมาย ความมีศักดิ์ศรีของประเทศไทย ผมพูดรวม ๆ อยางนั้น 
             เจตนารมณของผมคือการที่จะทําอยางไรใหประเทศชาติเกิด
ความรัก ความสามัคคี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
สรางกฎระเบียบของสังคมขึ้นมา มีความเปนธรรมชอบธรรม โปรงใส มี
ประโยชนตอประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม การทุจริตย้ําอีกครั้งหน่ึง
วาจะตองไมมี ตองหยุดใหไดในระยะเวลานี้และตอ ๆ ไป 
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             ในสวนของกระบวนการยุติธรรมน้ัน คงตองใหทานเปน
ผูดําเนินการ ทานทราบดีอยูแลว ไมวาจะเปนตํารวจ อัยการ ศาล องคกร
อิสระ ทานจะตองทําอะไร มีคดีความอะไรที่อยูในกระบวนการ อะไรยังไม
เขา ทานตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของทานโดยไรความกดดัน ที่
ผานมาถูกดําเนินการโดยความกดดันทั้งส้ิน ทําใหเกิดความไมเขาใจ เกิด
ความไมเช่ือม่ันในกฎหมายถึงการกระทําของทุกองคกร วันน้ีทานตอง
สรางความเขมแข็งของตนเองพรอมกับปฏิบัติหนาที่ไปดวย  วันน้ีเรายก
ความกดดันเหลาน้ีออกไปแลว ตองดําเนินการ 

โดยสรุปแลว ผมพูดไปอะไรหลาย ๆ อยางที่เกี่ยวของกับหลาย ๆ 
คนคือเรื่องการลดเคอรฟวหรือลดมาตรการตาง ๆ ในพ้ืนที่  เราเร่ิม
ดําเนินการตามลําดับ วันน้ีนอกจากในพื้นที่กําหนดไวแลวเดิม ในพื้นที่
ทองเที่ยวเราไดลดเพิ่มไป ฉะน้ันส่ิงใดก็ตามที่ดําเนินการก็จะลดไปเรื่อย  
เรื่องส่ือ เรื่องการปดควบคุมส่ือ  บางส่ือซึ่งผิดกฎหมาย หรือมีผลกระทบ
ตอความขัดแยง คงตองหาขอตกลงทําสัญญา อยากจะเรียนวา ส่ือที่มา
จากดาวเทียมมีปญหาหลายสวน  ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศนหลาย ๆ 
อยางอยูในข้ันการทดลองออกอากาศ เพราะฉะน้ันยังไมถูกตองตาม
กฎหมาย วันน้ีตองเรียกมา ถาผิดยังไมถูกตอง ตองปดไปกอน แลวมาทํา
ขอตกลง ทําสัญญา ใหถูกตองตามกฎหมายที่ กสทช. (คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) 
ควบคุม ผมพูดถึงส่ือทุกส่ือขอความกรุณาทําใหถูกตอง และอยากลาวถึง
ความขัดแยงหรือมาโจมตี มาวา กลาวถึง คสช. ซ่ึงกําลังทํางานอยูใน
ขณะน้ี ขอรองกัน 
             อาวุธสงครามวันน้ีเราจับมาไดมากพอสมควร มีการสืบหาความ
ตอเน่ืองเช่ือมโยงมีหลายระดับ หลายพวกหลายฝาย ซึ่งเปนขอมูล
ทางดานการสืบสวนของเจาหนาที่ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม เราจะ
ดําเนินการตอไปอยางเขมงวด เคยบอกแลววาใหเอามาคืน เอามามอบ ถา
เกินกําหนดแลวจับกุมทันที วันน้ีสืบหาตนตอ คําส่ังการ อาวุธมาจากไหน
อยางไร วันน้ีเยอะมาก และคล่ีคลายไปไดเยอะแลว  
              และอยากเรียนวาทุกคนจะไดสบายใจ คงไมใชเฉพาะชวง แต
เรื่องพวกนี้มีมาอยางตอเน่ืองมากบางนอยบางเพราะวาชายแดนเราไมได
มีรั้วรอบขอบชิดที่ชัดเจน มีทหาร ตํารวจ  มีสวนงานความมั่นคงไปเฝา  ก็
เฝาไดเปนจุด ๆ บางอยางพอสกัดกั้นไดก็ไปเสนทางใหม  แตผมไมปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ  ตองมีมาตรการอ่ืน ๆ ที่จะทําใหเสริมการปฏิบัติการทาง
ทหาร ทางเจาหนาที่ใหดีข้ึน เชน ในเร่ืองของความทันสมัยในการใช
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เทคโนโลยี  ใชกลอง เหมือนตางประเทศทํา ซึ่งเราไมสามารถทําได 
เพราะวาติดขัดดานงบประมาณ  วันน้ีเราตองใชคน  ใชประชาชนชวยกนั
เฝาระวังดวยตามแนวชายแดน  
             ในดานสังคมจิตวิทยา การปลูกจิตสํานึก การศึกษา สาธารณสุข 
การเขาถึงการบริการ การเพิ่มลดจํานวนขนาด การกอสรางถาวรวัตถุที่มี
ราคาแพงตองลดลงใหเปนระยะ  เราสรางคนกอนดีกวา สรางคนที่มี
คุณภาพมากกวาสรางปริมาณ ตึกรามบานชอง ที่ทําการมีขนาดที่
พอเพียง ระยะที่หน่ึงถาตองสรางใหม สรางงดงามสวยหรู แตบริการไมได
ประชาชนไมพึงพอใจ ผมวาไปทําคนใหดีกอน  เหมือนนกนอยทํารังแต
พอตัวไปกอน  แลวระยะสอง ระยะสาม คอยไปทําตอ ประชาชนเสียเวลา 
เสียคาใชจายในการเดินทางไปมา   ก็ตองมีการใหบริการใหขอมูล
ขาวสารหรือการแกไขปญหาใหประชาชนในทุกพื้นที่  จะดวยระบบงาน
เอกสาร เจาหนาที่เหมือนเดิม  หรือจะมีระบบที่ทันสมัยก็แลว  ก็กําลังไป
คิดอยูส่ังการไปแลว 
             เร่ืองวัฒนธรรมความเปนคนไทย ความภูมิใจในความเปนชาติ 
รักสถาบัน เหลาน้ีคงตองชวยกันพูดชวยกันแนะนํา และบรรจุเขาไปใน
การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการดวย   

เรื่องการทองเที่ยววันน้ีตองใหเขาเกิดความปลอดภัย ไมใชเขามา
เมืองไทยเขาทําผิดกฎหมายอะไรก็ได  เรื่องยาเสพติด เขามาเรื่องอะไรที่
มันไมดี  วันน้ีทานเห็นอยูแลว ถาในภาพยนตรเขาจะกลาวถึงเรื่องน้ี เรื่อง
น้ันเดี๋ยวมาประเทศไทย ผมอายเขานะ ทานไมอายเหรอ เวลาที่เขาเขียน
ลงไปในบทภาพยนตรของตางประเทศ  ทุกคนตองชวยกันผูประกอบการ
ตองอยูในกรอบ ในวัฒนธรรมความเปนไทยตองรักชาติดวยกัน  
             เร่ืองศาสนาเหมือนกัน  ทุกศาสนาในโลกอยูประเทศไทยไดหมด  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานทรงสนับสนุน ทุกศาสนาในโลก ทุก
ศาสนาสอนใหคนเปนคนดี แตมันก็มีคนบางจําพวกที่เขาเรียกวาเปนมาร 
ก็แกไขกันไป ใครมีหนาที่อยาใหคนขาดการเคารพนับถืออีกตอไป  

การพัฒนาครูระบบการศึกษา หลักสูตรตาง ๆ ประวัติศาสตร  สิทธิ
หนาที่ เบญจศีล เบญจธรรมกลับเขามาใหมในระบบการศึกษา เพื่อสราง
วินัยความเขมแข็งคนในชาติ ทั้งกาย ใจ จิตสํานึก ความรับผิดชอบตอ
สังคม  ถาเราสรางประชาชน สรางเด็กเยาวชน ขาราชการ ทุกฝายทุก
ภาคสวนใหมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ ไมใชคิดส้ัน ๆ  ทําแลวเลิก 
ตอไปตองไมเกิดขึ้น คิดใหยาว ๆ มีสมาธิหนอย มีเหตุมีผล อยาเช่ืออะไรที่
เขาพูดมาอยางเดียว ตองพิสูจนทราบกอน  ผลประโยชนแหงชาติเปน
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หลัก  การถูกแบงปนใหกับสังคมที่มีความอารีอารอบ ไมใชสังคมที่เขนฆา
ใหรายซึ่งกันและกัน แบบน้ีมันตองไมเกิดขึ้นอีกตอไป  เราตองแขงขัน
หลายประเทศ การทองเท่ียวสําคัญที่สุดมีรายไดหลักหลายแสนลานตอป 
ตองรีบดําเนินการ 
             การใชจ ายงบประมาณ ผมหวง เรื่ อง เดียว  การใชจ าย
งบประมาณเปนเรื่องของงานการเมือง  เรื่องของการประชานิยมไมทั่วถึง 
ผมคิดวาทุกคนตองรวมมือกัน   ขาราชการก็ตองรวมมือกันสรางภูมิคุมกัน
ใหดี  ผมวาตางชาติตองเขาใจ ในชวงน้ี  ขอเวลาดูผลงาน หนวยงาน
แกปญหากอน ใหเวลาเราระยะหน่ึง   เราเสียเวลากับการทะเลาะกันใน
ชาติมานานเต็มที่แลว นานเพียงพอแลว  จะตองไมใหเกิดขึ้นตอไป  คสช.  
ไมไปทะเลาะกับใครที่เห็นตาง  ไมวาจะเปนตางประเทศหรือในประเทศ  
ทุกคนมีเหตุผลของตนเอง เพียงแตวาเราตองมีคุยกัน และมาแกปญหา
ของพวกเราอยางยั่งยืน 
            เร่ืองกฎหมายผมเรียนไปแลว  ในเร่ืองการดําเนินคดี  การ
ดําเนินการอะไรตาง ๆ ทุกคนเรงรัดผมเหลือเกิน คือสรุปทุกอยางกลับมาที่ 
คสช. หมดแลว ตองทําน่ีทําน่ัน  เวลาน้ันเวลาน้ี เดี๋ยวน้ีบัดน้ี  การจัดตั้ง 
การแตงตั้ง การยกเลิกตาง ๆ ทั้งหมด  ผมเขาใจ  วาทานเดือดรอน  ทานมี
ปญหา ทานไมวางใจ  แตขอเวลาผมแกไขหนอยไดไหม อยาใหมากเลย
เดี๋ยวผิดไปวันหนาก็เกิดปญหาตอไปอีกครั้งหน่ึง  
             ในสวนของ  Road Map ตาง ๆ น้ัน พูดไปแลว มี 3 ระยะอยาง
กังวล กรุณาเขาใจหนอยบางทีไปทีความหมาย แปลความหมายผิดตลอด  
ผมไมเขาใจวิธีการแปลส่ือความหมาย ผมวาผมพูดชัดเจน ที่พูดเยอะ พอ
พูดนอยทานก็ไมเขาใจ พูดเยอะทานก็ไปเอาส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ มาจับผิดจับ
ถูกอีก  ผมไมรูวาผมจะพูดอยางไร ตอนน้ีเราจะทํางานดวยความทุมเท 
เสียสละ แกปญหา 9 ปที่ผานมาใหได   และสถิติความเช่ือม่ันใน
ตางประเทศดีข้ึนตามลําดับ  โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สถาบันที่มีช่ือของ
ตางประเทศ  จะใหเครดิต ใหการยอมรับ  ตลาดหุนสูงขึ้นอยางตอเน่ือง
ในหลายเดือนที่ผานมา มูลคาซื้อขายตอนน้ีมากมาย  ก็เปนที่นายินดี 
เหลาน้ีเกิดขึ้นไมไดถาทุกคนไมรวมมือกัน  ถาเราทุมเทไมเห็นแกเหน็ด
เหน่ือย  เพ่ือพี่นองประชาชน  น่ีผมพูดถึงขาราชการ คสช. ทั้งหมด ตอง
ทุมเทเสียสละใหประชาชนมากกวาน้ี ใหทดแทนที่ระยะเวลาหลายป  ทาน
ทําภายใตความกดดัน ทานทําภายใตความครอบงํา หลายพวกหลายฝาย 
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เพราะฉะน้ันประชาชนลําบากมานานแลว  ทานทําใหเขา  เพราะเราจะทํา
ตามสัญญาที่มีตอกันก็คือ  การคืนความสุขใหกับทุกคนในชาติ ใหได  

เรื่องขาวก็เบาไปในขณะน้ี   ฉะน้ันตอไปก็เตรียมแกปญหาในเรื่อง
อ่ืน ๆ การระบายขาวอยาหวง  งบประมาณก็เดินไปตามลําดับ  มาตรการ
ตาง ๆ จะลดลง  ที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยว  ที่มีผลกระทบกับสิทธิ
มนุษยชน โดยมีความจําเปน ผูเห็นตางวันน้ีไดใหคนไปพูดคุยกับทาน
อาจารยที่ไปอยูตางประเทศแลว   ทานบอกวายินดีที่จะรวมมือกับพวกเรา 
ตอนแรกก็ไมเขาใจกันทั้งหมด ทุกประเด็น ทุกคนที่เปนสัญลักษณทาง
พรรคการเมือง สัญลักษณประชาธิปไตย ผมก็ไมอยากไปบังคับ
เคลื่อนไหวกับทาน  แตทานตองเขาใจสถานการณในวันน้ี และวันหนา
หลังจากเราแกปญหาได  ทานจะเคลื่อนไหว ทานจะมีความคิดเห็นทาง
การเมืองอะไรเชิญครับ  แตขออยาใหเกิดความขัดแยงอีกตอไป  อะไรที่
หนักนิดเบาหนอยก็ขออภัยกันดวยแลวกัน  
             ขณะน้ีเรื่องการสรางความเขาใจ  ไมใชภาคขาราชการอยาง
เดียว ไมใชทหารตํารวจ หรือกระทรวงการตางประเทศ ตอนน้ีผมใหทุก
ภาคสวนชวยกัน ภาคธุรกิจติดตอใคร เขาไปบอก ไปอธิบายใหเขา สง
เอกสารทั้งหมดไปวาเราทํางานกันอยางไร  ความกาวหนาคืออะไร  อะไร
คือปญหา ผมสงใหเขาหมด ทั้งไทยทั้งอังกฤษ เขาตองไปพูดกับทูต 
ฉะน้ันทุกคนก็กังวลวาเรากวางขวางพอหรือยัง  เราพูดเอง ทําเอง  ทําส่ิง
ที่อยากจะพูดมันก็ไดแคน้ัน ตองใหทุกคนชวยกันพูดเปนปากเปนเสียงให
เราเพื่อประโยชนของประเทศชาติในอนาคต  
             ส่ิงที่ตองดําเนินการเรงดวนคือ เร่ืองอิทธิพล  การพนัน ตูมา 
อะไรตาง ๆ  เหลาน้ี  การพนันฟุตบอล  วันน้ีก็เดือดรอน  หนวยงานที่
เกี่ยวของเอาไปแกไขเพื่อใหพอแมสบายใจ มีความสุข  หน้ีสินตาง ๆ  
มากมาย  หนี้สินเขาเรียกวาหน้ีสินตองชําระ  ไมใช คสช. บอกไมตอง
ชําระ ไมใช  บอกวาตองชําระ หนี้นอกระบบตองชําระ  เพียงแตตองให
เกิดความเปนธรรมชอบธรรม เราจะชวยในการประนอมหน้ี   ในการ
ชะลอให แตทานตองชําระเขา  และชําระดวยความเปนธรรม ผมไมอยาก
ใหเราไปทําใหเกิดหน้ีนอกระบบมากขึ้นไปกวาเดิม  แตตองใชหน้ีใน
ระบบ และเกิดความเปนธรรมจะดีกวา เพราะสามารถควบคุมได  หากใช
หน้ีนอกระบบใหมากขึ้นเรื่อย ๆ   หน้ีในระบบก็หายไปอีก และนําไปสู
กระบวนการผลประโยชนมากข้ึน  
             เร่ืองอ่ืน ๆ มีอีกมาก  ก็คงหาเวลาคุยกับทานตอไปในอนาคต  
ขอรองนิสิต นักศึกษา กลุมสิทธิมนุษยชนตาง ๆ ถาทานเคลื่อนไหววันน้ี  
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ก็ไมไดรับการแกไข  และทานก็ตองทําแบบน้ีไปอีกไมรูเทาไร  ใหเลือก
เอาแลวกันวาจะทําอยางไร ถาทานประทวงไปเรื่อย ทานก็ถูกดําเนินการ
ตามกฎหมาย  ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีก็เกิดใหทานประทวงมาอีกทุกยุคทุกสมัย  
ทานไปคิดเอาเอง นอง ๆ นิสิต นักศึกษา หลาน ๆ ทุกคนตองเขาใจ ทาน
ตองใหเวลาชาติ เรียกวาภูมิคุมกันมากกวา เร่ืองอะไรไมสามารถเดินไป
ได  เราตองหยุด และแกไขและเดินตอไป  ตองชวยกันทํางานอยางหนัก
ทุกคน  
            เร่ืองตาง ๆ ที่อยากจะใหทุกคนไดทราบหลัก ๆ คงหมดแลว เรื่อง
ชะลอภาษี เรื่องอัตราตาง ๆ คงแกไขทั้งหมด การสรางธุรกิจคาปลีกราย
ยอย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาด
ใหญ  กําลังปรับปรุงทั้งหมด อยากังวล ทุกเรื่องเอามาพูดหมด  มกีารเสนอ
มาบาง หลักการบาง อะไรที่ยังทําไมได วันน้ีผมทราบหมดแลว เพราะ
ขาราชการก็บอก ประชาชนก็ฟองมา  ส่ือก็ฟองมา  คงเยอะก็ซ้ําเสียสวน
ใหญ  ก็จัดหมวดหมูได  ใชคําวาชะลอไวกอน ปรับปรุงกอนทั้งระบบ   ถึง
จะส่ังการไดชัดเจนและทบทวนทุกอยาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของ
รายไดประเทศ รายจายของประเทศ การลงทุนสาธารณูปโภคแพงมากใน
ปจจุบัน  และไปดูวาลงทุนสาธารณูปโภคไปแลวใครไดประโยชนสูงสุด 
อุตสาหกรรม โรงงาน  ใชมากที่สุด ประชาชนมีสวนในการใชสัดสวนแลว
นอยมาก เพราะฉะน้ันจะดูวาเขาจะชวยเราไดอยางไรในการที่จะตองมา
ดูแลในเร่ืองของสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา หรือการสรางมลพิษทาง
อากาศ ขยะ ตองแกไขหมด การสรางโรงงานขยะ การแยกขยะ ผมไดส่ัง
การไปหมดแลวเรื่องเหลาน้ี  แตทุกอยางจะตองไปสูการแกปญหาอยาง
ยั่งยืน ประเทศไทยเขมแข็ง ทุกอยางนาจะเดินไปไดดวยดี   

เรามาชวยกันปฏิรูปประเทศ ขอรองกัน ชวยกันปฏิรูป ชวยกันสราง
ประเทศไทยข้ึนมาใหม จากการที่ใกลจะพังทลายลงไปทุกระบบ ตองชวย
ผม ชวย คสช. ชวยขาราชการ วันน้ีตองไมมีพวกไมมีฝาย วันน้ีมีการชู       
3 น้ิวก็โอเคเปนเรื่องของหลักการ เปนเรื่องของตางประเทศ ผมก็ไมไป
ขัดแยงอะไรกับทาน  ทานอยากจะชูก็ชู     ชูในบานไดไหม อยามาชูขาง
นอกแลวกัน  ก็ขัดตอประกาศ มีปญหามาโดยตลอด วันน้ีเรามี  5 น้ิว 2 
นิ้ว เพื่อชาติ   เพราะชาติ สําคัญกวา ส่ิง อ่ืนใด อีก 3 น้ิวคือศาสนา 
พระมหากษัตริย และประชาชน จะไดรวมกันเปน 5 น้ิวเปนมือ ถาทาํ 2 มือ
ก็เปน 10 น้ิว ก็เปนสองเทาก็เร็วขึ้น ขอรองวาไปชูเลย 3 น้ิวเลียนแบบ
ตางชาติทําไม ในภาพยนตร ประเทศไทยไมเหมือนคนอ่ืน ประเทศไทย
เปนประเทศเดียวในโลก  ผมอยากใหทุกคนภูมิใจ ทานยังอยูกันได จะ
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ทะเลาะกัน จะโกรธกัน จะเกลียดกัน เด๋ียวก็อยูกันได แตขอเวลา  วันน้ีเรา
มาชวยทําใหเวลานั้นเร็วข้ึนเทาน้ันเอง ขอเวลา   

ขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลามาฟงผมพูดคุยในวันน้ี  ผม
พยายามจะทําใหทุกอยางดูนุมนวลลง        ผมไมอยากใหทุกคนมาเกรง
กลัวอํานาจ  การใชอํานาจรัฐโดยการใชกฎหมายสูงสุด  ใครทําผิดก็ตอง
รูวาตัวเองผิด  น่ันถึงนาจะกลัว ถาใครไมไดทําอะไรผิด ไมตองมากลัว  
เพราะเราจะคืนความชอบธรรม  ความเปนธรรมใหกับทานทุกคน   ถา
ทานพิสูจนไดวาทานไมผิด หรือทานไมไดทํา  อันน้ันกระบวนการ
ยุติธรรมเปนคนตัดสิน  ขอบคุณอีกครั้งหน่ึง  ขอความรวมมือจากทุกคน
ในประเทศน้ี  ถาทุกคนเปนคนไทยนาจะเขาใจผมวันน้ี  ขอบคุณครับ 
สวัสดีครับ 
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